

Số: 112/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025**

### TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị quyết số 158/2024/QH15 ngày 12/11/2024 của Quốc Hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc Hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 20/04/2024 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 70-NQ/BCSD ngày 15/01/2025 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình công tác, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết số 01/NQ-CP) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 17/01/2025 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính

phù (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

**Điều 2.** Các Đồng chí Lãnh đạo Tổng cục căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP; chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 70-NQ/BCSD ngày 15/01/2025; chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 17/01/2025 và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các Vụ/đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế theo lĩnh vực được phân công.

**Điều 3.** Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 70-NQ/BCSD của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Quyết định số 103/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các đề án, công việc, giải pháp, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các Vụ/đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Lãnh đạo Tổng cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Đối với Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2025 và Quyết định số 103/QĐ-BTC (Phụ lục I):

a) Nhiệm vụ do Tổng cục Thuế chủ trì: Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục, tham mưu với Tổng cục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo định kỳ hàng tháng: Các Vụ/đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, gửi Văn phòng trước ngày 21 hàng tháng để Văn phòng tổng hợp trình Tổng cục phê duyệt trước ngày 23 hàng tháng, gửi Vụ NSNN phục vụ Lãnh đạo Bộ dự họp Chính phủ thường kỳ, đồng thời gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp Báo cáo giao ban Bộ hàng tháng.

- Đối với báo cáo định kỳ hàng quý: Các Vụ/đơn vị gửi Văn phòng trước ngày 16 của tháng cuối quý để Văn phòng tổng hợp trình Tổng cục, gửi Vụ NSNN trước ngày 18 của tháng cuối quý.

- Đối với báo cáo năm: Các Vụ/đơn vị gửi Văn phòng trước ngày 14/11/2025 để Văn phòng tổng hợp trình Tổng cục, gửi Vụ NSNN trước ngày 16/11/2025.

b) Nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc các Bộ, ngành khác

chủ trì, Tổng cục Thuế phối hợp: Đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Tổng cục để tổng hợp trình Tổng cục có ý kiến tham gia với các đơn vị chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Tổng cục những nội dung liên quan đến công tác thuế.

2. Đối với các Đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025:

Các Vụ/đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 20 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Tổng cục, gửi Vụ Pháp chế Bộ Tài chính trước ngày 23 hàng tháng, đồng thời gửi Văn phòng Bộ (cả bản giấy và bản điện tử) để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ.


3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các Vụ/đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng và Vụ Pháp chế để báo cáo Tổng cục, báo cáo Bộ.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ou*

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Vụ NSNN, Văn phòng BTC (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP (TKTH, 02b).

10


 CỤC TRƯỞNG  
 Nguyễn Xuân Thành



**HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 08/01/2025 CỦA CHÍNH PHỦ**  
(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-TCT ngày 24/01/2025 của Tổng cục Thuế)

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
<b>I - Xác định đột phá về thể chế là "đột phá của đột phá", phải đi sớm, đi trước mở đường cho phát triển. Đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục tập trung các cấp, đơn vị, địa phương thực hiện chính, quy định kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.</b>								
1	Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, nhất là đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thuế; Kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các VB quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo hướng "vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tạo không gian phát triển mới", từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", "không biết thì không quản"; đề cao phương pháp "quản lý theo kết quả"; hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng.	x		<p>Chủ động triển khai xây dựng các VBQPPL về thuế theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2025 và phát sinh trong năm. VBQPPL thuộc Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2024 nhưng chưa hoàn thành của Chính phủ. Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chủ trì soạn thảo (Nghị định 123.132. Nghị quyết thuế tối thiểu toàn cầu...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành</li> <li>Tờ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền</li> <li>Báo cáo tiến độ xây dựng VBQPPL định kỳ/đợt xuất</li> </ul>	Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng các VBQPPL	PC, Các đơn vị liên quan	2025
2			x	<p>Lập chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL theo định kỳ hoặc đợt xuất theo yêu cầu.</p>	Báo cáo kết quả định kỳ/đợt xuất	PC	Các đơn vị liên quan	2025
3	Tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. Chủ động, khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế khuyến khích cho những vấn đề mới, dự án công nghệ cao, dự án lớn, xu hướng mới, tạo khung khổ pháp lý cho chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; tạo khung khổ pháp lý phát triển nhanh, lành mạnh, hiệu quả thị trường tài chính, chứng khoán.		x	<p>Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi về chính sách thuế, thúc đẩy tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, khuyến khích cho những vấn đề mới, dự án công nghệ cao, dự án lớn, xu hướng mới, tạo khung khổ pháp lý cho chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.</p>	Văn bản tham gia ý kiến	CS	DNNCN, DNL, KK, PC và các đơn vị liên quan	2025
4	Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ theo hướng vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó, ở cấp nào thì cấp đó chủ động đề xuất, sửa đổi, hoàn thiện; nghiên cứu ban hành một số cơ chế, chính sách đột phá để giải quyết những vấn đề tồn đọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí; trường hợp cần thiết ban hành một luật sửa nhiều luật hoặc nghị quyết để xử lý những vấn đề phát sinh chưa quy định trong luật hoặc đã có nhưng còn nhiều vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật.	x		<p>Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2025; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Tổng cục Thuế năm 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch;</li> <li>Báo cáo kết quả thực hiện.</li> </ul>	PC	Các đơn vị liên quan	2025
5			x	<p>Xây dựng Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành (sửa Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 01/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).</p>	<p>Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành</p>	PC	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Tháng 1/2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
6	Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật mới không phù hợp, làm tăng chi phí, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính.	x		Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế. Theo dõi, bám sát tiến độ triển khai, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính đột xuất và định kỳ.	- Quyết định về Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế; - Các báo cáo công tác cải cách hành chính đột xuất và định kỳ	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị liên quan	2025
7	Chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.			Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế. Theo dõi, bám sát tiến độ triển khai, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính đột xuất và định kỳ.	- Quyết định về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế; - Các báo cáo công tác về kiểm soát thủ tục hành chính đột xuất và định kỳ	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị liên quan	2025
8				Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025.	- Quyết định về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Tổng cục Thuế; - Các công văn hướng dẫn và các công văn/ thông báo kết quả kiểm tra...	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị liên quan	2025
9				Tiếp tục triển khai Quyết định số 2074/QĐ-TCT ngày 30/12/2023 về Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 2475/QĐ-BTC ngày 29/11/2022 của BTC, Quyết định số 1085/QĐ-TCT ngày 15/9/2022 của TTCP về Ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.	Các văn bản liên quan	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị liên quan	2025
10				Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ NNT về áp dụng chính sách thuế và thực hiện TTHC thuế.	- Đánh giá nhu cầu hỗ trợ của NNT - Tổng hợp kho CSDL từ các trang thông tin điện tử của 63 Cục Thuế địa phương -> chuyển sang kho CSDL của Tổng cục Thuế trong đó phân rõ theo từng chủ đề (theo sắc thuế, HĐĐT, TMDT,...) - Tham khảo Robot trợ lý ảo để áp dụng cho tổng hợp CSDL về TTHC thuế. - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu.	TTHT	Các Vụ/đơn vị/Cục Thuế	2025
11				Giám sát việc triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021-2030; tổng hợp, đánh giá việc triển khai chiến lược và kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025; Rà soát, tham mưu các nội dung cần điều chỉnh theo mô hình tổ chức mới.	Báo cáo Tổng cục kết quả triển khai	CC	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
12				Nâng cấp Ứng dụng đáp ứng việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống theo Quy trình một cửa và công khai tiến trình giải quyết trên trang điện tử theo thời gian thực để NNT theo dõi, tra cứu.	Ứng dụng được nâng cấp	CNTT	TTHT Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
<b>II- Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn</b>								
13	Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế	x		Tổng hợp, báo cáo đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý hàng tháng, quý, năm, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý thu NSNN phục vụ chỉ đạo, điều hành (thu của Bộ, Tổng cục)	Báo cáo định kỳ/đột xuất	DT	Các đơn vị liên quan	2025
14				Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện và dự báo khả năng thu NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô và tham dự họp với tổ điều hành Kinh tế vĩ mô (tổ !317)	Báo cáo định kỳ/đột xuất	DT	Các đơn vị liên quan	2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
15				Đánh giá tác động đến kết quả thu NSNN khi thay đổi chính sách.	Báo cáo đánh giá	DT	Các đơn vị liên quan	2025
16				Đánh giá tác động khi xây dựng, ban hành các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân liên quan đến chính sách gia hạn, miễn giảm thuế.	Báo cáo đánh giá	DT	CS, KK và các đơn vị liên quan	2025
17				Đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế.	Báo cáo đánh giá	CS	DT, KK và các đơn vị liên quan	2025
18				Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác dự báo và lập dự toán thu NSNN (xây dựng được cơ sở dữ liệu, mô hình phân tích, dự báo thu và ứng dụng CNTT trong công tác lập dự toán thu)	Báo cáo Tổng cục	DT	Các đơn vị liên quan	2025
19				Đánh giá thu NSNN những tháng đầu năm, dự báo thu cả năm 2025, khái toán năm 2026 phục vụ lập dự toán thu NSNN năm 2026, kế hoạch trung hạn 2026-2028, kế hoạch 5 năm 2026-2030.	Báo cáo Tổng cục	DT	Các đơn vị liên quan	2025
20				Rà soát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng Kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ thu cho giai đoạn 2026 - 2030.	Báo cáo Tổng cục Báo cáo Bộ	DT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Theo yêu cầu của Bộ Tài chính
21				Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng rà soát nguồn thu cả nước theo từng người nộp thuế, theo ngành nghề, địa bàn, nhóm đối tượng, phục vụ công tác lập dự toán, quản lý điều hành thu và đánh giá hiệu quả công tác quản lý của Lãnh đạo, công chức thuế và công tác của cơ quan thuế.	Báo cáo Tổng cục kế hoạch cụ thể	DT	KK Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Tháng 01.2025 28.02.2025
22	Phân đầu thu ngân sách nhà nước năm 2025 cao hơn khoảng 10% so với ước thực hiện năm 2024.	x		Tổng hợp báo cáo đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách trong ngành Thuế hàng tháng, quý, năm, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý thu NSNN phục vụ chỉ đạo, điều hành thu của Bộ, Tổng cục.	Công văn TCT	DT	Các Vụ, đơn vị liên quan Cục Thuế địa phương	2025
23				Tổng hợp, theo dõi kết quả triển khai thực hiện dự toán thu NSNN và báo cáo định kỳ, đột xuất.	Báo cáo Tổng cục	DT	Các Vụ, đơn vị liên quan Cục Thuế địa phương	2025
24				Tổ chức chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thu những đối với các địa phương.	Báo cáo Tổng cục; Công văn chỉ đạo các địa phương	DT	Các đơn vị liên quan	2025
25				Giao chỉ tiêu phân đầu tăng thu cho cơ quan thuế các cấp.	Văn bản, giao chỉ tiêu phân đầu tăng thu	DT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Tháng 01.2025 31.01.2025
26				Hướng dẫn việc tập dự toán và tổ chức triển khai thực hiện dự toán theo mô hình mới.	Tài liệu hướng dẫn cơ quan thuế các cấp lập dự toán và tổ chức triển khai thực hiện dự toán theo mô hình mới	DT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Theo yêu cầu triển khai mô hình mới
27	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tinh bền	x		Rà soát, xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ	Quy trình được ban hành	Các Vụ đơn vị	Các đơn vị liên quan	2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện	
		TCT chủ trì	TCT phối hợp						
28	vững, mở rộng cơ sở thu và chống chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới; quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định bắt buộc về hóa đơn điện tử đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, đồng thời phải thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.			Xây dựng và triển khai các đề án, chuyên đề về nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thanh tra kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, còn dư địa thu được nêu cụ thể tại Thông báo số 58/TB-TCT ngày 16/01/2025 về chương trình công tác thuế năm 2025.	- Xây dựng và báo cáo Tổng cục lộ trình triển khai đề án tổng thể và các chuyên đề con. - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đối với các chuyên đề; - Sơ kết và Tổng kết đề án.	Các đơn vị được giao chủ trì	Các đơn vị liên quan	2025	
29				Hoàn thiện hệ số cảnh báo xuất hóa đơn, xây dựng giải pháp ngừng xuất hóa đơn. Triển khai hiệu quả ứng dụng cảnh báo xuất hóa đơn, ngừng xuất hóa đơn.	- Ứng dụng được nâng cấp kịp thời trong quá trình triển khai. - Báo cáo kết quả triển khai và đánh giá.	QLRR	Các Vụ/đơn vị; Cục Thuế các tỉnh	2025	
30				Xây dựng và Triển khai chương trình áp dụng QLRR tuân thủ tự nguyện hỗ trợ hoàn thuế GTGT	Ban hành Quyết định trong Quý I Triển khai trong cả năm 2025		QLRR	Các Vụ/đơn vị; Cục Thuế các tỉnh	2025
31				Áp dụng QLRR trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn DN có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.	Báo cáo kết quả triển khai và đánh giá.		QLRR	Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế địa phương	2025
32				Lựa chọn: đối tượng người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế; hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTDĐ có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.	Báo cáo kết quả triển khai và đánh giá.		QLRR	Các Vụ/Đơn vị; các Cục Thuế địa phương	2025
33				Xây dựng hệ thống truy vết hóa đơn cho phép xác định việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh để cảnh báo và thanh tra, kiểm tra chủ động.	Hệ thống được đưa vào vận hành		QLRR	TTKT Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Tháng 6.2025
34			Nghiên cứu hoàn thiện các dấu hiệu, tiêu chí, cách thức nhận diện rủi ro hóa đơn phục vụ xây dựng Ứng dụng QLRR về HĐĐT.	Hệ thống được đưa vào vận hành		QLRR	TTKT CNTT Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Thang 6.2025	
35			Nghiên cứu xây dựng sơ đồ hệ sinh thái của các Doanh nghiệp bỏ trốn phục vụ quản lý thuế và phòng chống gian lận hóa đơn.	Ứng dụng được nâng cấp		QLRR	Các Vụ/đơn vị; Cục Thuế các tỉnh	2025	
36			Xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế chi tiêu thu nợ năm 2025 cho các Cục Thuế.	Công văn giao chỉ tiêu thu nợ gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố		QLN	Cục Thuế địa phương	2025	
37			Tổ chức các đoàn công tác địa phương đối với công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ đọng thuế tại một số Cục Thuế có số nợ thuế lớn, tăng cao.	Tổ chức các đoàn công tác địa phương và Báo cáo kết quả làm việc		QLN	Các Vụ, đơn vị có liên quan và các Cục Thuế địa phương	2025	
38			Nâng cấp ứng dụng Công nghệ thông tin, thực hiện điện tử hóa các bước trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp với Cục CNTT nghiên cứu triển khai ứng dụng trợ lý ảo vào thực hiện Quy trình Quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế trong toàn ngành thuế.	Ứng dụng được nâng cấp		QLN	Cục CNTT, Các Vụ/Đơn vị có liên quan	2025	
39			Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2026 của toàn ngành.	Kế hoạch TTKT		TTKT	Ban QLRR, Vụ DNL, DNNCN và các địa phương	2025	

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiền độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
40				Nghiên cứu bổ sung chức năng điều tra thuế vào Luật Quản lý thuế sửa đổi.	Dự thảo nội dung Luật Quản lý thuế về chức năng điều tra thuế.	TTKT	Vụ TCCB, Các Vụ/đơn vị liên quan	2025
41				Tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch và chỉ đạo thanh, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.	Kết quả thực hiện	TTKT	DNL, DNNCN và các địa phương	2025
42				Đề xuất chức năng để xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ công tác TTKT theo hướng tự động hóa để theo dõi, đôn đốc, lập báo cáo và đề xuất được thực hiện đối với các cuộc TTKT theo từng bước của quy trình, hỗ trợ cán bộ TTKT kiểm soát công việc theo trình tự.	Triển khai hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ công tác TTKT toàn ngành	TTKT	Cục CNTT	2025
43				Rà soát và tổ chức triển khai để án tổng thể tăng cường hiệu quả quản lý thuế TNCN, đặc biệt là thuế TNCN của NNT có thu nhập rất cao, xây dựng các chuyên đề con đối với từng nhóm NNT (nhóm KOLs, KOCs, ...). Từ đó phát hiện sớm các rủi ro, cảnh báo trong toàn ngành thuế và triển khai thống nhất kịp các biện pháp quản lý để chống thất thu thuế đối với các đối tượng này	- Xây dựng và báo cáo Tổng cục lộ trình triển khai đề án tổng thể và các chuyên đề con trong tháng 2/2025; - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đối với các chuyên đề (hàng tháng); - Sơ kết đề án trong tháng 6/2025 và tổng kết trong tháng 11/2025.	DNNCN	Các Vụ/đơn vị: Cục Thuế các tỉnh	2025
44				Nghiên cứu, đề xuất phương án, đổi mới công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh	Đề án được ban hành	DNNCN	Vụ Chính sách, Kế khai, Cục CNTT, Các cách	2025
45				Xây dựng và triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn thuộc quản lý của Cục Thuế DNL (đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp lớn nhiều năm làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp có mức tỷ suất lợi nhuận biến động lớn qua các năm, ...).	- Xây dựng và báo cáo Tổng cục tổng thể các giải pháp và lộ trình triển khai (trong tháng 2/2025); - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đối với các chuyên đề (hàng tháng); - Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện trong tháng 7/2025 và tổng kết trong tháng 12/2025.	DNL	Các Vụ/đơn vị: Cục Thuế các tỉnh	2025
46				Công tác hướng dẫn lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025; năm 2026 và kế hoạch tài chính 3 năm 2026-2028.	Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế	TVQT	Các Cục thuế, đơn vị dự toán thuộc TCT	Tháng 6/2025
47				Quản lý hoàn thuế chất chễ, xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoàn thuế.	CSDL được xây dựng, cập nhật (thường xuyên)	KK	CNTT Các Vụ/đơn vị liên quan Cục Thuế địa phương	Tháng 6/2025
48				Xây dựng sổ tay nghiệp vụ hoàn thuế GTGT điện tử cho phép tra cứu, cập nhật, sử dụng.	Sổ tay nghiệp vụ được ban hành	KK	Các Vụ/đơn vị liên quan Cục Thuế địa phương	Tháng 6/2025
49	Nghiên cứu, đánh giá, đề xem xét việc kéo dài các chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất... hỗ trợ tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.	X		Tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì).	Văn bản tham gia ý kiến	CS	Các đơn vị liên quan	2025



TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
50				Triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất (khi các cấp có thẩm quyền ban hành).	Văn bản triển khai	CS, Các Cục Thuế	Các đơn vị liên quan	2025
51				Tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.	Báo cáo kết quả	KK, DT	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
52	Triển khai hiệu quả Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư, đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư, duy trì sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.	x		Tham mưu Tổng cục, tham mưu Bộ phối hợp với Bộ, cơ quan chủ trì để triển khai các nội dung tại Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao của Tổng cục Thuế và theo phân công của các cấp có thẩm quyền.		CS	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
53	Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025		x	Tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 và báo cáo tình hình giải ngân dự toán chỉ NSNN	Công văn, Báo cáo gửi Bộ Tài chính (cấp 1)	TVQT	Các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành TCT	2025
54	Thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả; thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mới nổi như: dữ liệu lớn, điện toán đám mây, quang điện tử, công nghiệp internet, internet vạn vật, công nghiệp y sinh học, năng lượng mới, công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí...; khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm. Hoàn thiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn, phát thải các bon thấp, tiết kiệm tài nguyên, phát triển bền vững (ESG)... Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Khản trương ban hành danh mục ngành kinh tế xanh tích hợp vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; sớm hoàn thiện Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn. Xây dựng, hoàn thiện chính sách ưu đãi về tài chính, khuyến khích đầu tư vào các dự án xanh. Có các giải pháp tín dụng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng xanh, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cấp tín dụng cho các ngành kinh tế xanh, dự án xanh. Tích cực hoàn thiện bộ tiêu chí xanh quốc gia, làm cơ sở xác định và phân loại các hoạt động kinh tế.	x		Tham mưu Tổng cục, Bộ Tài chính tham gia ý kiến với Cơ quan, Bộ ngành chủ trì trong việc hoàn thiện các chính sách ưu đãi thúc đẩy, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả; thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mới nổi như: dữ liệu lớn, điện toán đám mây, quang điện tử, công nghiệp internet, internet vạn vật, công nghiệp y sinh học, năng lượng mới, công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí...; khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền	Văn bản Tham gia ý kiến	KK, CS, PC, DNNCN, CNTT	Các đơn vị liên quan	2025
55				Tham mưu Tổng cục, tham mưu Bộ tham gia ý kiến với Bộ Công Thương về việc Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền	Văn bản Tham gia ý kiến	DNNCN		
<b>III- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra,</b>								

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
58	Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ trương tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả", cải cách sâu rộng quản trị nhà nước, minh bạch hoá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tinh chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và trách nhiệm giải trình của các cấp, nhất là người đứng đầu; xoá bỏ cơ chế xin - cho, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và kiến toàn tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không chồng chéo, trùng lặp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Triển khai hiệu quả đề án "Kiến toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".	x		Hoàn thiện phương án tinh gọn bộ máy ngành thuế đảm bảo "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại: Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Từ đó, xây dựng phương án sắp xếp bộ tri nhân sự bộ máy mới; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí việc điều động, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.	Báo cáo các cấp có thẩm quyền theo tiến độ; Phương án được xây dựng, bộ nguyên tắc, tiêu chí.	TCCB	Các Vụ/đơn vị; Cục Thuế các tỉnh, thành phố	Theo tiến độ triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính
				Tổ chức đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền xin hướng dẫn xử lý tài chính, ngân sách, tài sản công và chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp.	Hướng dẫn cụ thể xử lý tài chính, ngân sách, tài sản công và chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp.	TVQT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Thang 6.2025
				Rà soát hệ thống VRQPPI, có liên quan chức năng, nhiệm vụ của ngành Thuế chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và đề xuất hoàn thiện và xử lý những vướng mắc khi thực hiện sắp xếp.	Báo cáo Tổng cục tham gia với Vụ Pháp chế Bộ	PC	CS Các Vụ/đơn vị có liên quan	2025
59				Rà soát, hướng dẫn các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình liên quan đến công tác quản lý thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế TNCN, các khoản thu khác (trước bạ, phí, lệ phí, phí nông nghiệp,...) khi chuyển đổi; mô hình tổ chức bộ máy.	Tài liệu, hướng dẫn		Theo tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy	DNNCN Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương
60				Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 về việc ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế đảm bảo phù hợp, hạn chế các vướng mắc xảy ra trong thực tế.	Quyết định sửa đổi bổ sung	KK	Các Vụ, đơn vị có liên quan	2025
				Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ công chức viên chức trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy		TCCB	Các Vụ/đơn vị Cục Thuế địa phương	Theo tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy
62				Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức và định hướng tư tưởng đối với cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong ngành để ủng hộ, chia sẻ và chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính.		TCCB	Các Vụ/đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
63	Thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030		x	Xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN năm 2025 và kế, quá thực hiện công tác PCTN năm 2024 tại TCT.	Kế hoạch và Báo cáo	KTNB	Các Vụ/đơn vị khi có yêu cầu	2025
64				Xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập, triển khai xác minh tài sản thu nhập hằng năm.	- Quyết định của TCT; - Trình, báo cáo kết quả định kỳ/dợt xuất	KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
65				Chỉ đạo các cơ quan Thuế địa phương phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương giám sát việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, các quy trình, quy chế quản lý của ngành nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp công chức, người đứng đầu đơn vị trong ngành để xảy ra vi phạm tham nhũng.	- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành; - Trình, báo cáo kết quả định kỳ/dợt xuất	KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
66	Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, trọng tâm là các nhiệm vụ thuộc “Đề án xây dựng cơ chế xử lý vật chứng tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc”.	x		Thực hiện kế hoạch kiểm toán chuyên đề công tác kiểm tra, thanh tra giai đoạn 2022-2024	Báo cáo Kết luận của KTNN	TKKT	Các Vụ/đơn vị thuộc TCT và các Cục Thuế theo yêu cầu của KTNN	Từ Ngày công bố Quyết định kiểm toán tại TCT của KTNN-CNII đến Ngày công văn đính kèm báo cáo Kết luận của KTNN
67				Báo cáo kết quả đơn độc thực hiện kiến nghị về tăng thu NSNN của Kiểm toán Nhà Nước	Công văn Báo cáo kho bạc nhà nước về tình hình đơn độc, thực hiện kiến nghị tăng thu NSNN	TKKT	Cục Thuế DNL và Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương	Định kỳ hàng quý
68				Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách của KTNN, TTCP	Công văn báo cáo Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kiến nghị về cơ chế chính sách	TKKT	Các Vụ/ đơn vị thuộc Tổng cục Thuế	Định kỳ hàng quý
69				Tổ chức chỉ đạo, tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện kết luận của TTCP	Báo cáo kết quả	TKKT	Các Vụ/Đơn vị và các địa phương	2025
70	Tập trung phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.	x		Xây dựng chương trình thực THPTCLP của TCT năm 2025	Quyết định và Kế hoạch	KTNB	Các Vụ, đơn vị	2025
71				Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định.	Quyết định của cấp có thẩm quyền	TVQT	Cục KHTC, Cục QLCS - BTC, Vụ TCCB, Các Cục Thuế	2025
72				Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của ngành Thuế.	Báo cáo gửi Bộ Tài chính	TVQT	Các Cục Thuế, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế	Tháng 4.2025
73				Tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về QLTC, MSTs, ĐTXD năm 2024 và xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2026 báo cáo BTC.	Báo cáo Tổng cục/Báo cáo Bộ	KTNB		Từ tháng 10-11.2025
74	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, dùn dấy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Có cơ chế, chính sách đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có nền tảng vững chắc về tư tưởng chính trị, chuyên môn, cơ phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; có khả năng tự duy độc lập, sáng tạo và dám đưa ra những giải pháp đột phá, nhất là trong xử lý những tình huống phức tạp, điểm nghẽn; có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ, công chức làm việc, cống hiến, vì lợi ích chung.	x		Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ trong kế hoạch chung của Tổng cục Thuế về kiểm tra công vụ năm 2025 theo kế hoạch Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phê duyệt	Tờ trình, báo cáo	TCCB	KTNB, các đơn vị liên quan	2025
75				Thực hiện và đẩy mạnh phân công phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng để tăng cường tinh chủ động của các đơn vị trong toàn ngành cũng như vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức thuộc đơn vị mình quản lý.		TCCB	Các Vụ, đơn vị liên quan	2025
76				Tổ chức xét khen thưởng và trình khen thưởng thành tích năm 2024 cho tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác Thuế.	Quyết định khen thưởng	TCCB	Các đơn vị liên quan	2025
				Xây dựng, bổ sung các quy định về cung cấp thông tin (thường xuyên, định kỳ; quy định về công khai thông tin, văn bản, quy trình nghiệp vụ phục vụ tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và công tác tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đúc kết các dấu hiệu, hành vi tham nhũng của công chức, viên chức.	Quy định/Quy chế cung cấp thông tin	KTNB	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giai đoạn	Sửa đổi	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
78				Hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành Thuế tổng kết phong trào thi đua cả năm 2024 và lựa chọn điển hình (lập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong năm)	Văn bản hướng dẫn	TCCB	Các đơn vị liên quan	2025
79	Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia một cách sâu rộng, toàn diện, bền vững, nhất là xây dựng thể chế số thông thoáng, hạ tầng số hiện đại, nền kinh tế số rộng khắp, nhân lực số chất lượng cao, bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Tập trung số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tiếp tục quyết liệt phối hợp triển khai thực hiện Đề án 06.		X	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 của Tổng cục Thuế.	Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 của Tổng cục Thuế.	CC	Vụ đơn vị của TCT	Tháng 3/2025
				Triển khai Chuyển đổi số, ứng dụng AI, Big Data vào các khâu, các bước trong quản lý thuế theo chương trình công tác thuế năm 2025 đã được phê duyệt.	- Quy chế được ban hành, ứng dụng được triển khai; - Báo cáo Tổng cục phương án triển khai.	Các Vụ đơn vị	đơn vị liên quan, Cục Thuế các tỉnh thành phố.	2025
81				Thực hiện theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của BTC về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của BTC năm 2025, phù hợp với các Vụ/đơn vị thực hiện thống kê, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số hàng tháng để báo cáo Bộ Tài chính (Qua Cục THHK).	Báo cáo thực hiện thống kê, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số hàng tháng để gửi Bộ Tài chính (Qua Cục THHK)	CC	Vụ đơn vị của TCT	Theo tháng, quý, năm
82				Thực hiện thống kê, đánh giá, cập nhật, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số định kỳ theo Kế hoạch, theo yêu cầu của Tổng cục, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong ngành thuế; yêu cầu của Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính), Ủy ban chuyển đổi số quốc gia, Văn phòng Chính phủ.	- Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số Tổng cục Thuế hàng tháng - Các báo cáo về chuyển đổi số theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.	CC	Vụ đơn vị của TCT	2025
83				Đề án Tổng thể Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, tự động hoá phù hợp với định hướng dài hạn về chuyển đổi số và cơ sở kết nối chặt chẽ giữa các quy trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu.	Tất cả các quy trình nghiệp vụ được tái thiết kế theo hướng đơn giản, tự động hoá. Các Quy trình nghiệp vụ phải đảm bảo được các mục tiêu dài hạn về chuyển đổi số, sự đồng bộ và sự kết nối chặt chẽ giữa các khâu trong quy trình, lấy dữ liệu, thông tin và việc kết nối dữ liệu, thông tin làm trung tâm, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu	CC	CNTT Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
84				Xây dựng Đề án Tái cấu trúc hệ thống CNTT ngành Thuế đồng bộ với Đề án tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng chuyển đổi số và Đề án tinh gọn bộ máy ngành thuế theo Nghị quyết 18-NQ/TW.	Đề án được xây dựng và triển khai đồng bộ, song hành cùng Đề án Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo góc nhìn chuyển đổi số. Toàn bộ hệ thống CNTT của ngành được kết nối chặt chẽ, lấy mục tiêu việc kết nối dữ liệu, thông tin làm trung tâm, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng, khai thác	CNTT	HTQT Konica Việt Nam Các Vụ, đơn vị; Cục Thuế các tỉnh	2025
85				Triển khai Dự án Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro (Đề án 172)	Dự án được triển khai	Tổ 172 CNTT	Các Vụ, đơn vị liên quan	2025
86				Xây dựng CSDL tập trung theo từng nhóm đối tượng người nộp thuế (cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, v.v.) trên cơ sở tích hợp các nguồn dữ liệu sẵn có và tổ chức, sắp xếp đảm bảo khoa học, thuận tiện cho các cơ quan quản lý thuế.	CSDL được xây dựng, cập nhật thường xuyên	CNTT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
87			Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ban, ngành phục vụ công tác QL.T (dữ liệu dân cư, dữ liệu giám sát hành trình, dữ liệu TMDT, ...)	CSDL được xây dựng, cập nhật thường xuyên	KK DNNCN TTKT QLRR	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025	

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
88				Rà soát, giao chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phù hợp thực tiễn từng địa phương.	Vấn: bản giao chỉ tiêu triển khai	DNNCN	CNTT Cục Thuế địa phương	Năm 2025
89				Xây dựng giải pháp và kế hoạch triển khai để thúc đẩy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chuyển sang sử dụng giải pháp kết nối tự động.	Báo cáo Tổng cục kế hoạch và giải pháp triển khai	DNL	CNTT Cục Thuế địa phương	Tháng 02.2025
90				Làm giàu cơ sở dữ liệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế tại hệ thống ngân hàng theo tiến độ triển khai Thông tư đăng ký thuế về lấy mã định danh cá nhân làm mã số thuế và Đề án 06 của Chính phủ trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngân hàng.	Hệ thống CSDL về tài khoản thanh toán	KK	Cục CNTT, Vụ DNNCN và các Vụ/đơn vị có liên quan	2025
91				Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Tổng cục tại Đề án 06 của Chính phủ; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.	Triển khai hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ được giao	CNTT, DNNCN, KK, Các Vụ, đơn vị có liên quan Cục Thuế các tỉnh, thành phố	Các đơn vị liên quan	2025
92	Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp; tăng cường thực hiện sơ hoa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.	x		Đẩy nhanh công tác giải quyết phản ánh kiến nghị và kịp thời cập nhật xử lý kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tiếp nhận, chuyển đơn vị liên quan xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.	Báo cáo kết quả định kỳ/đột xuất; Các văn bản trả lời kiến nghị của người nộp thuế và cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.	Các Cục Thuế, TTHT, VP	Các đơn vị liên quan	2025
93				Nâng cấp, mở rộng các phần mềm ứng dụng đáp ứng các quy định mới của Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế.	Triển khai DVCTT theo chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng cục	CNTT	Các Vụ nghiệp vụ	Năm 2025 - Năm 2026
94				Tiếp tục nâng cấp ứng dụng eTax Mobile đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, đồng thời bổ sung các tính năng, tiện ích theo yêu cầu của các Vụ/đơn vị nghiệp vụ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cải thiện giao diện để sử dụng, thuận tiện cho người sử dụng.	Nâng cấp ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cải thiện giao diện để sử dụng, thuận tiện cho người sử dụng theo đề nghị của Vụ nghiệp vụ	CNTT	Vụ KK, Vụ DNNCN, Vụ TTHT	2025
95				Kiểm soát, đề xuất phương án điện tử hóa các TTTC và tích hợp các TTTC đủ điều kiện lên Cổng DVCQG.	Các TTTC được điện tử hóa và đủ điều kiện được tích hợp lên Cổng DVCQG	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị	2025
96				Tổng hợp, báo cáo số liệu dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số 597/THTK-DVC ngày 29/6/2023 của Cục Tin học và Thống kê - Bộ Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1162/QĐ-BTC ngày 08/6/2023 về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng về hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.	Báo cáo định kỳ hàng tháng	VP	Các Cục/Vụ/Đơn vị	2025
97				Xây dựng hệ thống chấm điểm (tích sao) đối với chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ thuế trong giải quyết TTTC.	- Xây dựng ứng dụng - Triển khai các phương thức lấy ý kiến - Tổng hợp và công bố kết quả đánh giá sự hài lòng của NNT đối với CQT các cấp	TTHT	CNTT, Các Vụ/đơn vị	2025
98	Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo	x		Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.	Báo cáo kết quả định kỳ/đột xuất	Cục KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		CTT chủ trì	PGT phối hợp					
99	thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp			Tổng hợp những vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, có văn bản chấn chỉnh và chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại.	- Văn bản chấn chỉnh chỉ đạo các Cục Thuế; - Báo cáo kết quả theo quy định của Luật Khiếu nại và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ.	Cục KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
100				Tổ chức tiếp nhân và xử lý thông tin Đường dây nóng.	Tiếp nhân, xử lý, Báo cáo theo định kỳ	Cục KTNB	Vụ TCCB	2025
101				Thực hiện giải quyết đơn khiếu nại theo thực tế phát sinh dân; bảo đúng quy định của pháp luật.	Báo cáo kết quả định kỳ/đột xuất	Cục KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
102				Giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công vụ và công chức thuế. Tổ chức thực hiện kiểm tra xác minh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.	Báo cáo kết quả định kỳ/đột xuất	Cục KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
103				Hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác giải quyết tố cáo đối với các cơ quan thuế địa phương khi có vướng mắc.	- Văn bản hướng dẫn - Báo cáo kết quả định kỳ/đột xuất	Cục KTNB	Các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
<b>IV- Tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức</b>								
104	Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng cơ chế ưu tiên hình thành, phát triển lực lượng sản xuất mới, phát triển mạnh doanh nghiệp dân tộc, quy mô lớn. Có cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng tiền hoặc bằng công trình hạ tầng để thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài. Thúc đẩy liên kết nhiều bên doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa các khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu thông qua liên kết doanh nghiệp	X		Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4916/CT-VP ngày 30/10/202+ và triển khai thực hiện Quyết định số 2514/QĐ-BTC ngày 24/10/202+ của Bộ Tài chính	Báo cáo thường xuyên, định kỳ.	Các Vụ/đơn vị Cục Thuế địa phương	Các đơn vị liên quan	Hàng năm
<b>V-Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trong lĩnh vực chi phí, nhất là nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</b>								

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
105	Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với cơ chế thị trường, thông lệ quốc tế, tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm và độ trễ trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh; có chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nhất là đầu tư phát triển công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.	x		Phối hợp với Cục QLGS CST tổng hợp, nghiên cứu nội dung vướng mắc đề báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc phát sinh, hoàn thiện quy định về xác định nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	Văn bản hướng dẫn; tham gia ý kiến.	CS	Các đơn vị liên quan	2025 (Khi phát sinh vướng mắc)
106	Xây dựng các nền tảng số kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức nhằm giúp tối ưu hoá các quy trình, tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp	x		Dự án Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu	Quyết toán dự án hoàn thành	CNTT	Cục KHTC, Cục THPTK	2025
107			Dự án Trang bị và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng kết nối trao đổi thông tin với các đơn vị, Bộ ngành; Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin với các đơn vị, Bộ ngành	Triển khai thực hiện hợp đồng	CNTT	Cục KHTC, Cục THPTK	2025	
108			Phối hợp với Công DVC-BCA, Cục CSGT, Cục Đăng kiểm, Tổng cục Hải quan, VPCP trong lĩnh vực quản lý LPTB ô tô, xe máy; Tiếp tục triển khai kết nối trao đổi dữ liệu với cơ quan Đăng ký đất đai	Hỗ trợ cung cấp dữ liệu phục vụ NTĐT LPTB trên Công DVCQG; Hoàn thành nâng cấp ứng dụng khai diện từ LPTB phương tiện trên toàn quốc và cung cấp dữ liệu phục vụ NTĐT LPTB trên Công DVCQG; Tiếp tục hỗ trợ triển khai cho các tỉnh có đề nghị kết nối	CNTT	Vụ DNNCN	2025	
109			Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) cho các đơn vị phối hợp thu (Cục T-VAN, NHFM, ...)	Thực hiện triển khai theo kế hoạch sau khi ban hành tài liệu tiêu chuẩn dữ liệu nộp thuế điện tử.	CNTT	Vụ KK, Vụ DNNCN	2025	
110			Triển khai tích hợp định danh điện tử cho tổ chức của Bộ Công an	Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo đề nghị của Vụ nghiệp vụ	CNTT	Vụ KK và các đơn vị	2025	
<b>VI- Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định trật tự xã hội, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam</b>								
111	Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và kinh tế đối ngoại với các hướng đi mới, cách làm mới đột phá. Xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động ngoại giao chuyên ngành,			Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động của Đề án về rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam;	Các nhiệm vụ theo Kế hoạch được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng	HTQT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	Theo thời hạn yêu cầu tại Kế hoạch

TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Giải pháp	Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCT chủ trì	TCT phối hợp					
112	nhất là công nghệ, bản dẫn, chuyển đổi số, năng lượng mới gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực mới cho giai đoạn tăng trưởng đột phá. Tranh thủ hiệu quả mạng lưới FTA đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, RCEP, CPTPP và thúc đẩy đàm phán, ký kết các khuôn khổ hợp tác mới, nghiên cứu khả năng tham gia các sáng kiến liên kết kinh tế mới nhằm bảo đảm lợi ích của đất nước. Tiếp tục thúc đẩy ký kết, triển khai các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... với các đối tác quan trọng.			Xây dựng Bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế lại lần phù hợp với bối cảnh mới của Việt Nam và xu thế quốc tế.	Bộ nguyên tắc được ban hành	HTQT	Các Vụ, đơn vị Cục Thuế địa phương	2025
113				Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, theo dõi và quản lý công tác trao đổi thông tin của ngành Thuế với cơ quan thuế nước ngoài. Nghiên cứu, các yêu cầu, tiêu chuẩn để triển khai việc kết nối của hệ thống CNTT của Việt Nam với hệ thống Hệ thống Truyền tải dữ liệu chung (CTS) phục vụ trao đổi thông tin tự động với các cơ quan thuế nước ngoài.	- Ứng dụng CNTT thống kê, theo dõi và quản lý công tác Trao đổi thông tin của ngành Thuế - Xây dựng Phương án và yêu cầu nghiệp vụ trong việc tích hợp hệ thống CNTT ngành Thuế với hệ thống Hệ thống Truyền tải dữ liệu chung (CTS)	HTQT	CNTT, Các Vụ, đơn vị có liên quan	2025
114				Triển khai Dự án hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc hệ thống CNTT do Koica tài trợ.	Dự án được triển khai (trong trường hợp Cơ quan Thuế Hàn Quốc và KOICA)	HTQT	CNTT	2025
115				Chủ trương và ký kết Hiệp định đa phương của Nhà chức trách có thẩm quyền về Trao đổi Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA).	Quyết định phê duyệt chủ trương tham gia ký kết Hiệp định CbC MCAA	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Tháng 12/2025
116				Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi/bổ sung Quy chế Trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần	Quyết định ban hành Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (thay Quyết định số 1294/QĐ-TCT ngày 13/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	2025
117				Xây dựng Kế hoạch đàm phán Hiệp định thuế, Nghi, định thư của Hiệp định thuế năm 2025.	Kế hoạch đàm phán	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Quý 3/2025
118				Triển khai xúc tiến, đàm phán, ký kết các Hiệp định thuế song phương và đa phương. Nghi định thư của Hiệp định thuế theo kế hoạch	Công tác xúc tiến, đàm phán, ký kết các Hiệp định thuế. Nghi định thư của Hiệp định thuế được triển khai	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
119				Xử lý các trường hợp về TĐTT phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và quy chế về TĐTT, đáp ứng yêu cầu về quản lý thuế trong nước cũng như hỗ trợ cơ quan thuế các nước phục vụ công tác quản lý thuế.	Các hồ sơ TĐTT được xử lý	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
120				Xử lý các hồ sơ Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) về GCN, APA và áp dụng Hiệp định hiện tại và mới phát sinh; và chuẩn bị nội dung cho các vòng đàm phán/trao đổi tiếp theo với cơ quan thuế nước ngoài.	Các hồ sơ MAP được xử lý	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
121				Triển khai các hoạt động hợp tác theo kế hoạch với các đối tác song phương và đa phương thường xuyên (OECD, IMF, ADB, SGATAR, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản...) và các hoạt động phát sinh.	Các hoạt động hợp tác, đoàn ra, đoàn vào được triển khai thực hiện theo phê duyệt	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
122				Kế hoạch đoàn ra thực hiện công tác đối ngoại của Tổng cục Thuế năm 2025 và triển khai công tác đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo theo kế hoạch và phát sinh.	Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo được triển khai thực hiện theo phê duyệt	HTQT	Các Vụ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
<b>VII- Chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội</b>								
123	Phân tích đầy đủ, có chiều sâu các thông điệp, hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để tập trung tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, làm tiền đề tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng; cung cấp nguồn tin chính thống, tin cậy đến Nhân dân, chủ động, tích cực định hướng dư luận xã hội, huy động		x	Xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền của ngành thuế.	Quyết định của TCT	TTHT	VP, các Cục Thuế, các đơn vị liên quan	2025
124				Triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch tuyên truyền về thuế trên các cơ quan thông tấn báo chí, đơn vị truyền hình, phát thanh, Trang thông tin điện tử của cơ quan tổ các cấp.	Các Chuyên mục, tin bài, phỏng vấn...	TTHT; Tạp chí Thuế, VP, Cục Thuế các tỉnh TP	Các đơn vị liên quan	2025



TT	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ		Chỉ tiêu	Sân nhám	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Tiến độ thực hiện
		TCCT chủ trì	TCCT phối hợp					
125	Thực hiện đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước năm 2025.			Nâng cấp Trang thông tin điện tử ngành Thuế và Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNĐT theo hướng trực quan, thân thiện người dùng	- Xây dựng, kiểm thử, vận hành Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. - Xây dựng, ban hành các văn bản về quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.	TTEIT	CNIT VP	2025
126	Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi sai trái, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản hồi những vấn đề được dư luận quan tâm; triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật; xử lý nghiêm túc chức, cá nhân vi phạm		x	Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về định hướng tư tưởng đối với các bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong ngành để ứng hệ, chia sẻ và chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính.	Vận báo phổ biến quán triệt	Các Vụ/đơn vị Cục Thuế địa phương	Các Vụ/đơn vị Cục Thuế địa phương	2025

*cmh*